

ก.พลังงาน ร่วมกับ องค์การความร่วมมือระหว่าง ประเทศของเยอรมัน พัฒนานโยบายความมั่นคงด้าน พลังงานและนโยบายลดใช้พลังงานของไทย



ในภาพ (จากซ้าย)

ดร.เดวิด ครอสส์ The Regulatory Assistance Project ประเทศออสเตรเลีย

ศ.ดร.พรายพล คุ้มทรัพย์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านพลังงาน

ดร.มิถู เบรีโพท ผู้อำนวยการโครงการความร่วมมือไทย - เยอรมัน ตามแผนอนุรักษ์พลังงาน

ฯพณฯ เพเทอร์ ฟรีอเกล เอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีประจำประเทศไทย

นายทวารัฐ สุตตะบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน

นายदनัย เอกกมล รองอธิบดี กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน และ

นายพจนารถ แสงพฤกษ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด มหาชน

ในงานสัมมนาปิดโครงการความร่วมมือไทย - เยอรมัน ตามแผนอนุรักษ์พลังงาน (Thai - German Programme on Energy Efficiency Development Plan, TGP-EEDP) ที่ดำเนินงานมาตั้งแต่ปี 2555 -2559 เพื่อส่งเสริมการทำงานภายใต้แผนอนุรักษ์พลังงานของประเทศไทย และผลักดันนโยบายอนุรักษ์พลังงานให้สามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม ทั้งในภาคอุตสาหกรรมและภาคอาคารธุรกิจ พร้อมทั้งช่วยลดการปล่อยมลพิษและก๊าซเรือนกระจกในประเทศไทย โดยมีหน่วยงานความร่วมมือหลักคือ สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน และองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ)

ข้อมูลโครงการความร่วมมือไทย - เยอรมัน ตามแผนอนุรักษ์พลังงาน (TGP-EEDP)

โครงการ TGP-EEDP ได้เริ่มดำเนินการอย่างเป็นทางการตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2555 และสิ้นสุดการดำเนินงานในเดือนมิถุนายนปี 2559 ซึ่งได้ดำเนินกิจกรรมให้สอดคล้องกับแผนอนุรักษ์พลังงานของประเทศไทย โดยแบ่งกิจกรรมออกเป็น 4 กลุ่มงานหลัก คือ 1. ข้อมูลฐานและการบริหารข้อมูลพลังงาน ได้แก่ ดัชนีประสิทธิภาพการใช้พลังงาน (EEI) 2. มาตรฐานการประหยัดพลังงาน ได้แก่ มาตรการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานโดยผู้ผลิตไฟฟ้า (EERS) 3. มาตรการส่งเสริมและจูงใจให้เกิดผลประหยัดพลังงาน ได้แก่ เกณฑ์มาตรฐานประสิทธิภาพพลังงานขั้นต่ำในอาคาร (BEC) และมาตรการอุดหนุนผลการประหยัดพลังงาน (SOP) รวมถึงการเสริมสร้าง

ศักยภาพการดำเนินงานของบริษัทจัดการพลังงาน (ESCO) และ 4. การบูรณาการแผนอนุรักษ์พลังงานเข้ากับนโยบายด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ได้แก่ การจัดทำร่างข้อเสนอการดำเนินการลดก๊าซเรือนกระจกที่เหมาะสมของประเทศ (NAMA) รวมทั้งอีก 1 กลุ่มงานเสริมที่เน้นการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์จากต่างประเทศ รวมถึงการอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพแก่บุคลากร

ติดต่อขอรับข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่:

นางสาวปรียา วงศาโรจน์

เจ้าหน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์

องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ)

อีเมล pariya.wongsarot@giz.de

โทรศัพท์ 0 2661 9273 ต่อ 65

โทรสาร 0 2661 9281-82